



## Văn Phòng Thủ Quý Bang California Fiona Ma

### Tổng quan

Thủ Quý Bang California là một quan chức được bầu cử toàn bang với nhiệm kỳ bốn năm. Là người quản lý tài sản, ngân hàng và tài chính chính của Bang, Thủ Quý giám sát nhiều cơ quan, hội đồng và ủy ban của bang. Điều này bao gồm các chương trình nhằm hỗ trợ sự an sinh tài chính của cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ.

## Chương trình Tiết kiệm cho Cá nhân (SP4I)



### Chương trình Tiết kiệm Hưu trí CalSavers

CalSavers là chương trình tiết kiệm hưu trí đổi mới và tiết kiệm của California, cung cấp một giải pháp đơn giản, chi phí thấp để giúp người lao động đảm bảo tương lai tài chính của mình. Chương trình đảm bảo tất cả các cư dân California đều có lộ trình hướng đến sự ổn định tài chính khi hưu trí. [Tìm hiểu thêm hoặc tạo tài khoản.](#)



### California Đạt Được Trải Nghiệm Cuộc Sống Tốt Hơn (CalABLE)

CalABLE cung cấp tài khoản tiết kiệm và đầu tư được thiết kế dành cho những cá nhân đủ điều kiện có khuyết tật. Những tài khoản này giúp các cá nhân tiết kiệm và đầu tư mà không làm mất điều kiện nhận các chương trình phúc lợi công như Medicaid và Trợ cấp Thu nhập An sinh Xã hội. [Tìm hiểu thêm hoặc tạo tài khoản.](#)



### ScholarShare 529 Chương trình Tiết kiệm cho Đại học

Chương trình ScholarShare 529, được quản lý bởi ScholarShare Investment Board, là chương trình tiết kiệm được miễn thuế của California cho chi phí đại học. Chương trình này cho phép gia đình đầu tư vào tương lai của con em mình và tích lũy quỹ cho giáo dục cao hơn. [Tìm hiểu thêm hoặc tạo tài khoản.](#)



### Chương trình Đầu tư và Phát triển Tiết kiệm cho Trẻ em California (CalKIDS)

CalKIDS giúp trẻ em tiết kiệm cho đại học hoặc đào tạo nghề nghiệp bằng cách tự động cung cấp cho các thành viên đủ điều kiện những tài khoản tiết kiệm cho đại học và các khoản tiền đầu tư ban đầu. Chương trình này hỗ trợ trẻ em sinh ra tại California sau ngày 1 tháng 7 năm 2022 và những học sinh trường công đầy đủ điều kiện về thu nhập thấp. [Tìm hiểu thêm.](#)



### Hy vọng, Cơ hội, Kiên trì và Trao quyền (HOPE)

HOPE là chương trình dành cho trẻ em của California nhằm tạo lộ trình hướng đến sự an toàn tài chính cho thanh thiếu niên trong hệ thống nuôi dưỡng và những trẻ em mất cha mẹ hoặc người giám hộ vì COVID-19. Các thành viên tham gia nhận được các tài khoản đầu tư tăng trưởng theo thời gian, tăng cường khả năng học tập, nhà ở hoặc khởi nghiệp trong tương lai. [Tìm hiểu thêm.](#)

